

HỘI TẾT ẤT MÙI TRUYỀN THỐNG



**THÀNH CÔNG RỰC RỠ - NGƯỜI VUI XUÂN ĐÔNG KỶ LỤC
NGHỊ SĨ JANET NGUYỄN TỪ NAM CALI LÊN DỰ
NHIỀU CỤU CHIẾN BINH MỸ CHIẾN TRANH VN CÙNG VUI TẾT
CÁC GIAN HÀNG ĂN UỐNG & BÁN BIA GÂY QUỸ ĐƯỢC MÙA**

Trần Văn

Tiếp nối sự thành công của Dạ Tiệc Tất Niên Giáp Ty và Đón Mừng Năm Mới Ất Mùi với số người tham dự chật kín 82 bàn tại nhà hàng Happy Garden 6.2.2015.

Một sự kiện đặc biệt nữa, từ khi CĐVN ở Sacramento có nhà hảo tâm xây dựng được Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt - VACOS có thêm sáng kiến tổ chức đúng ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán với đầy đủ lễ nghi cổ truyền và Chào Cờ Đầu Năm, chào đón ngày thiêng liêng nhất của Năm Mới, Mồng Một Tết

Nguyên Đán Ất Mùi - ngày truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Và cũng là dịp Chúc Thọ trân trọng nhất các bậc trưởng thượng, cao niên neo đơn, bệnh tật hay đang sống quạnh hiu buồn thảm tại các nhà dưỡng lão.

Nhân mùa Xuân mới, như thông lệ hàng năm, VACOS cũng tổ chức 2 ngày Vui Xuân Mừng Tết 28.2 và 1.3.2015 vẫn tại địa điểm cũ - góc đường Florin & Stockton Blvd. trong Khu Little Saigon.



Mặt tiền trụ sở Cộng Đồng Sacramento ngày khánh thành.

Nhật báo Sacramento Bee - thứ hai 2.3.2015, qua cây viết phóng sự cộng đồng, ký giả Stephen Magagnini đã tường thuật có 15 ngàn trên tổng số 30 ngàn người Việt ở Sacramento County tham dự Hội Chợ Tết. (TV có dịch tóm lược ở cuối bài này).

Rất tiếc, Vui Xuân Mừng Tết Ất Dậu năm nay chỉ thiếu vắng Diễn Hành Xe Hoa, nhưng bù vào đó giới trẻ - Phòng Thương Người Mỹ Gốc Việt Sacramento tổ chức Hội Hoa Xuân vào 2 ngày 14 & 15.2.2015 trong khuôn viên của Little Saigon Plaza. Đây là Hội Hoa Xuân trùng hợp với Hội Chợ Tết hàng năm của Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo VN nhằm gây quỹ cho Nhà Thờ, Nhà Thờ tổ chức luôn 3 ngày 13 - 14 và 15.2.2015 vô cùng thành công về tài chánh và số giáo dân tham dự hàng chục ngàn lượt người tham dự và giúp quỹ của Nhà Thờ luôn phát triển.

Một thành phố Sacramento ít người Việt hơn các thành phố khác của tiểu bang nhà California: San Jose, Westminster, Garden Grove, San Diego... kể như cũng có đến 3 Hội Chợ Tết, càng có nhiều Hội Tết càng vui, như cụ Tản Viên - Thị Sĩ Tản Đà cũng có câu đối Tết lai láng hồn thơ:

Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày được trăm cái Tết.

Ước gì nhĩ, một năm mười hai tháng cả bốn mùa Xuân.

Hội Chợ Tết nhằm gợi nhắc lại những tập tục, truyền thống văn hóa cổ truyền của người Việt Nam trên quê hương thứ 2 này, là cơ hội để cộng đồng người Việt mừng Xuân ăn Tết vui chơi giải trí. Đây cũng là dịp để chúng ta "tha hương ngộ cố tri" và đón tiếp những người bạn các sắc dân khác và người Mỹ bản xứ cùng chung vui với CĐVN.

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh

Chi đọc câu đối này ở đâu đó, chúng ta có cảm giác rộn ràng mừng Xuân đón Tết.

Đặc biệt, năm nay có nhiều các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam trong cuộc chiến nghiệt ngã đầy đau thương tang tóc cho QLVNCH và đồng bào VN, cũng đến tham dự chung vui với chúng ta, qua sự liên lạc mời gọi của một "Chiến Sĩ Già Xa Quê Hương" Phan Minh Mẫn.

Đây cũng là tiền đề cho các Lễ Hội Tết các năm tới, các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng sát cánh chiến đấu chống cộng sản với QLVNCH, khi trở về nước, các chiến sĩ HK cũng bị ngay chính người Mỹ trong nước khinh bỉ, ruồng rẫy họ. Cho nên họ đồng cảm với đồng bào và các cựu chiến sĩ QLVNCH thiếu mắn vì mất quê hương.

Với chương trình Vui Xuân đầy ắp trong 2 ngày Hội Chợ Tết 28.2 & 1.3.2015:

* Lễ Rước Quốc Quân Kỳ và Chào Cờ & Phút Mặc Niệm do tổ chức cựu quân nhân QLVNCH trách nhiệm có sự tham dự đông đủ các đại diện Quân Binh chủng Hải Lục Không Quân... Với tiếng trống mua lân vang lừng hòa cùng tiếng pháo nổ vang, khói pháo bay bay bao phủ cả một vùng, đó là cách báo hiệu mùa Xuân mới vẫn còn trong lòng mọi người dân Việt tại Thủ Phủ Sacramento.



* Chúng ta dù xa xứ, nhưng không bao giờ quên công ơn Tổ Tiên đã dựng nước và giữ nước qua tiết mục cúng bái Tổ Tiên nhân Mùa Xuân Mới.

* Nghị Sĩ Janet Nguyễn - đơn vị 34 ở Miền Nam Cali, sau cúng bái Tổ Tiên, BTC mời lên phát biểu, Nghị Sĩ bày tỏ lòng biết Tổ Tiên và cộng đồng Việt Nam khắp mọi nơi và đặc biệt là Sacramento luôn bảo vệ tiền đồ dân tộc và cùng cầu nguyện đất nước VN hùng

mạnh, không còn chế độ độc tài, tôn trọng mọi thứ tự do và nhân quyền. (H: *Nghị Sĩ Janet Nguyễn*)

Kế tiếp, Nghị Sĩ Janet Nguyễn giới thiệu kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ là đại diện chính thức của Nghị sĩ Janet Nguyễn tại Miền Bắc California để làm nhịp cầu giao cảm, tiếp xúc, liên lạc với các cộng đồng, tổ chức quốc gia...người Việt.

Nhân dịp Hội Chợ Tết năm nay, Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã long trọng trao Bằng Ghi Nhận Công Lao của Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Ất Mùi - 2015. Đồng thời Nghị Sĩ Janet Nguyễn còn trao Bằng Vinh Danh cho ông Đỗ Thiện Thịnh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VACOS cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Ất Mùi. Người thứ 2 cũng nhận được Bằng Vinh Danh là ông Trần Văn Ngà - Cố Vấn trong Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Người có công phác thảo mô hình xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng là Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà và người thứ tư là Kenny Ngọc Huỳnh, nguyên là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và có công điều hợp các buổi Lễ và phụ trách văn nghệ cũng như âm thanh ánh sáng phục vụ cộng đồng.



Năm nay, với sân khấu lớn tốt đẹp và lều lớn trước sân khấu có hàng ngàn, ước tính chung quanh có đến hàng mấy ngàn đồng hương và các sắc dân bạn tham dự buổi Lễ Khai Mạc.

(H: *Nghị Sĩ Janet Nguyễn ngồi cạnh ông Đỗ Thiện Thịnh - Trưởng BTC*)

Chung quanh lều quan khách có trên dưới 60 lều bạt của các tổ chức cộng đồng, hướng đạo, bảo hiểm, casinos... và tôn giáo mà người viết rất hoan nghênh tinh thần dân thân, của các tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành Hy Vọng và giáo phái của Vô Thượng Sư Thanh Hải đã tham gia Hội Chợ Tết hàng năm. Ngoài ra, còn có lều của Quán Thế Âm và đặc biệt có một Thư Viện lưu động Phật Giáo, đặt trên một chiếc xe lớn với hàng ngàn kinh sách, băng đĩa kinh kệ, và các bài thuyết pháp tu tập...với vị Sư có tên Ricky Lâm (theo báo Bee).

* Tiếp tục chương trình, MÔN VÕ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT - VÕ BÌNH ĐỊNH

Tại Trung Tâm/SHCĐ hiện có 10 lớp Việt ngữ dạy vào buổi sáng thứ 7 do Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng phụ trách. Sinh hoạt thường xuyên có Liên Đoàn Hướng Đạo Hải Đăng, Câu Lạc Bộ Bóng Bàn, Thư Viện, lớp Đan Móc và đặc biệt Võ Đường Bình Định - môn võ cổ truyền của dân tộc cũng đã về đây, được bà con đồng hương và người Mỹ, H'Mong, các sắc dân khác cũng quan tâm đến ghi danh theo học - nhằm tập luyện thể lực cường tráng và có những thế võ phòng thân khi bị kẻ xấu tấn công.

Từ ngày Võ Đường Bình Định về Trung Tâm, càng ngày "ăn nên làm ra" với nhiều môn sinh và nhiều khóa huấn luyện chiều cũng như tối và đặc biệt ngày thứ bảy có nhiều lớp huấn luyện từ trưa đến tối.

Các gian hàng ăn uống và các gian hàng bầu cua cá cạp, vui chơi giải trí luôn tấp nập từ lúc mở cửa đến khi chấm dứt...

Tết là phải có đốt pháo múa lân, đó cũng là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Với 2 đoàn lân chuyên nghiệp của chùa Diệu Quang và chùa Kim Quang đã thi thố tài năng công hiến những màn múa biểu diễn sôi động ngoạn mục cùng với nhiều tràng pháo nổ dồn tan như bất tận...

Đặc biệt nhất, Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết ưu ái dành các gian hàng đều miễn phí: trưng bày sản phẩm thêu đan và nhận tặng dĩa, 1 gian hàng Cổ Nhạc cùng với gian hàng cho Hội Cứu Trợ Thương Phế Bình bán bia gây quỹ cứu giúp những Thương Phế Bình và Quả Phụ (TPB & QP) đang sống lầm than cơ cực và già nua bệnh tật tại quê nhà. Chính các gian hàng này và với sự đóng góp của các đồng hương, chỉ trong 2 ngày, số tiền ủng hộ lên khoảng trên dưới \$10 ngàn (chưa tổng kết) sẽ cứu trợ thêm nhiều hồ sơ nữa.

Liên tiếp 2 ngày thứ bảy 28.2 và chủ nhật 1.3.2015, các ca sĩ thời danh từ xa đến như Thanh Tuyền đến từ Houston - Texas hát luôn 1 lần đến 11 bản nhạc quê hương, lính và tình ca. Nghệ sĩ Đỗ Thanh, Triệu Mỹ Ngân đến đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đơn ca và song ca thật sôi động hấp dẫn.

Ngoài ra còn có những giọng hát truyền cảm, trữ tình của các ca sĩ nổi tiếng của Sacramento như: Huy Hoàng, Huy Danh, Cẩm Vân, Thy Trang, Đức Thịnh...

MC của chương trình tổng quát với nhà thơ Lữ Vĩnh Hạ, cô Phương Ánh và đặc biệt MC cho buổi Thi Hoa Hậu Áo Dài : Hoàng Gia Thiên và cô Cẩm Vân và nhiều MC khác riêng cho tổ chức của mình biểu diễn.

TIẾT MỤC ĐỘC ĐÁO 2 NGÀY LIÊN TỤC VỚI CƯỜNG LÔTÔ

Quý đồng hương đã dành thì giờ đi dự Hội Chợ Tết 2 ngày, ngoài ăn uống ngon miệng, thưởng ngoạn văn nghệ tuyệt vời với các ca sĩ tài danh từ xa và tại địa phương trình diễn với các giọng hát ngọt ngào, mượt mà, truyền cảm, vui tươi...Mà quên tham gia vào tiết mục kêu gọi độc đáo của một nghệ sĩ đúng nghĩa tài danh là một điều thiếu sót, có một không hai ở Sacramento - Cường Lô tô. Với chất giọng thiên phú cùng sự hiểu biết về nhiều tuồng tích xưa, tân cổ, ngâm thơ, hò vè, tân cổ giao duyên... chỉ một nghệ sĩ Cường Lô tô "bao sân" hết các cái. Từ con cờ số mấy rồi Cường nhảy sang ca cổ, hát tân nhạc sương sương, anh xướng tiếp con số lô tô và cứ thế liên tục hết cổ nhạc sang tân nhạc, thi ca hò vè anh đều diễn ca ngâm được hết làm cho người tham dự như có cảm nhận đang thưởng thức những tiết mục ca ngâm của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Người viết nghĩ, đây quả là một tiết mục vô cùng độc đáo và hấp dẫn số một vì đáp ứng được cuộc vui chơi đầu năm có tính may rủi đỏ đen lấy hên. Hơn nữa, bà con còn được thưởng thức một giọng ca, ngâm thơ ngon lành tân cổ nhạc giao duyên tả pí lù, hàm bà

lãng các cái cũng làm vui tai nhân mùa Xuân mới.

TRẺ EM THI NÓI TIẾNG VIỆT GIỎI & MẶC QUỐC PHỤC ĐẸP

Hàng năm, BTC dành luôn hơn 2 tiếng đồng hồ từ 3 pm đến hơn 5 pm cho Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng tổ chức 2 cuộc thi vô cùng vui đối với phụ huynh, con em của họ và đồng hương tham dự có dịp cười hả hê khi các em trả lời những câu hỏi của Ban Giám Khảo. Chúng ta, có dịp nhìn xem các cháu mặc quốc phục rất đẹp đúng với truyền thống dân tộc từ ngàn xưa, nay ra hải ngoại truyền thống văn hóa đó vẫn còn mang đậm trong ký ức và nay thực tại, các cháu thể hiện như nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên cội nguồn dân tộc.

Cuộc thi trẻ em nói tiếng Việt giỏi và mặc quốc phục rất đáng trân trọng và hoan nghênh và không thể nào thiếu trong các Hội Chợ Tết.

VŨ ĐIỆU CHĂMPA

Vốn quý của Hội Chợ Tết Sacramento là Thi Hoa Hậu Áo Dài - Trẻ Em Thi Nói Giỏi Tiếng Việt và Mặc Quốc Phục Đẹp - Biểu diễn Võ Bình Định và một vốn quý hiếm khác là có sự tham dự nhiệt tình của Vũ Đoàn Chăm-pa với các điệu múa cổ truyền của người Chăm-pa đang cư ngụ ở Sacramento. Đây là nét độc đáo nhất của Cộng Đồng Truyền Thống Văn Hóa Chăm-pa đóng góp hàng năm cho Hội Chợ Tết. Với phong cách biểu diễn tha thướt, uyển chuyển vô cùng ngoạn mục, tuyệt vời hấp dẫn cùng với trang phục màu sắc rực rỡ làm tăng thêm vẻ đẹp của nhân dáng và cuộc sống của người Chăm-pa ở hải ngoại.

LIÊN ĐOÀN HƯƠNG ĐẠO LẠC VIỆT

Năm nay với tiết mục văn nghệ mới, như là truyền thống tham dự Hội Chợ Tết, hàng năm Liên Đoàn Hương Đạo Lạc Việt đều có tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Hương Đạo vô cùng đặc sắc, có tính giáo dục cao.

THI HOA HẬU ÁO DÀI THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Cái đỉnh của ngày thứ 2 Hội Chợ Tết là cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài do nhà báo Châu



Ngọc Thủy - Chủ nhiệm Chủ bút tuần báo Hải Vân News tổ chức hàng năm. Cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài cũng là tiết mục sau cùng của ngày Hội Chợ Tết thứ 2 và sau khi tuyên bố kết quả cuộc Thi Hoa Hậu cũng là lúc kết thúc Hội Chợ Tết năm nay và năm sau cũng sẽ có tổ chức Thi Hoa Hậu Áo Dài như hàng chục năm qua tại Sacramento.

Quý đồng hương cảm thấy, đây là cuộc thi sắc đẹp có ý nghĩa nên khuyến khích con em chúng ta tham dự phô diễn sắc diện và tài năng thi thố với đời, với bạn bè. Đây cũng là vẻ đẹp văn hóa và nét thẩm mỹ thanh cao mà người ngoại quốc rất ngưỡng mộ.

Có một người bạn Mỹ nói với người viết, họ đến tham dự Vietnamese Tet Festival là nhằm chiêm ngưỡng các thiếu nữ Việt Nam trong cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài. Điều này nói lên cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài không thể thiếu được trong các Hội Chợ Tết. Người viết hy vọng các cuộc Thi Hoa Hậu tương lai sẽ được mọi người ủng hộ hoan nghênh và tặng thêm tiền và quà thưởng nhằm thu hút các thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp dần thân tham dự càng đông càng thành công cho Hội Chợ Tết.

Người viết đau bất ngờ nên không có thì giờ liên lạc với BTC Thi Hoa Hậu Áo Dài xin danh tính của các thí sinh đoạt các giải tại cuộc thi trong Hội Chợ Tết Ất Mùi - chủ nhật 1.3.2015. Xin độc giả thông cảm.

VÀI SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI VIẾT

Hội Chợ Tết các năm tới cũng nên có đủ những tiết mục thu hút nhất người Việt và các sắc dân bạn Vui Xuân Ăn Tết cổ truyền Việt Nam:

Đốt Pháo Múa Lân - Diễn Hành Xe Hoa - Trẻ Em Thi Nói Giỏi Tiếng Việt & Mặc Quốc Phục Đẹp - Biểu Diễn Võ Bình Định - Vũ Điệu Chăm-pa - Thi Hoa Hậu Áo Dài - Văn Nghệ vui tươi sôi động với các ca sĩ thời danh và ca sĩ địa phương - Cờng Lô-tô, các tiết mục độc đáo của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam... Chương trình văn nghệ cần phải đặc sắc phong phú càng thu hút thêm nhiều khách thưởng ngoạn và Hội Chợ Tết phải luôn tôn trọng Lễ Cúng Bái Tỏ Tiên, Lễ Chào Cờ Ngày Tết cũng như múa lân đốt pháo không thể thiếu được.

Sự dần thân phục vụ bất vụ lợi của Cộng Đồng Người Việt ở Sacramento như là điểm son to lớn làm cho CĐVN càng ngày càng thăng hoa và càng gắn gũi với chính quyền và mọi người trong xã hội.

Vì vậy, nhật báo Sacramento Bee, chỉ ngay sau Hội Chợ Tết, đã có bài tường thuật đầy đủ của ký giả Stephen Magagnini nói lên tất cả sự trân trọng của người Việt tỵ nạn cộng sản với Tết Truyền Thống Dân Tộc VN. Nhà báo còn tìm hiểu thêm qua các cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Thiện Thịnh và nhiều người khác để biết rõ công khó nhọc của một người hay nói đúng vợ chồng của một thuyền nhân tỵ nạn - Boat People - Đỗ Thiện Thịnh.

Đôi vợ chồng này, nay đã dần thân bỏ nhiều công sức và với số tiền trên dưới \$2 triệu rưỡi USD để xây 1 Trung Tâm SHCH phục vụ cho bà con đồng hương tại Sacramento.

Hầu hết, đồng hương chúng ta như đã ngầm đồng thuận vinh danh Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết mà công đầu là ông Đỗ Thiện Thịnh, nhất là từ năm 2004 đến nay do Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt - VACOS đứng ra tổ chức mỗi năm mỗi thăng tiến, thành công vượt bậc và được bà con đồng hương càng ngày càng hoan nghênh và tích cực ủng hộ, tham dự. Năm nay - 2015 - trong suốt 2 ngày Hội Chợ Tết 28.2 & 1.3 có đến trên 15 ngàn lượt người du Xuân tham dự Hội Chợ Tết, lập một kỷ lục mới cho VACOS. Và may mắn, thời tiết quá tốt, nắng xuân chan hòa quả là ngày "Nắng Đẹp Sacramento" thu hút khán giả thưởng ngoạn từ giờ khởi diễn buổi sáng ngày đầu cho đến giờ bế mạc chiều tối ngày thứ

2, lúc nào lều bạt của khán giả và các gian hàng bán thức ăn và các gian hàng vui chơi giải trí đều đông kín người.

Tương lai cộng đồng người Việt chúng ta chắc chắn sẽ thăng tiến không ngừng, ánh sáng thành công lớn của CĐVN đang le lói ở phía trước và sự đoàn kết thành một khối thật sự của CĐVN còn cần tiến thêm một bước khá dài nữa.

LƯỢC THUẬT BÀI PHỎNG SỰ VỀ HỘI CHỢ TẾT 2015 CỦA NHẬT BÁO BEE PHÁT HÀNH THỨ HAI 2.3.2015.

Trên phụ trang Monday 2.3.2015, tức là section B của tờ nhật báo Sacramento Bee với 2 tấm hình lớn, hình trên là Thư Viện Phật Giáo do nhà sư Ricky Lam, 55 tuổi, chở trên 1 chiếc xe khá lớn, gọi là thư viện lưu động chuyên cung cấp sách Phật pháp và kinh kệ...cho Phật tử cũng những ai muốn tìm hiểu về Đạo Phật.

Nhà sư này cho biết, trước đây ông thuộc hạng bad boy, quậy tới bên, nhứt là nghiện cờ bạc, thường xuyên nằm ngủ ở parking lots của các casinos. Nay nhà sư đã "ngộ đạo" dẹp bỏ mọi lục đục thất tình, dẫn thân vào con đường tu hành chánh pháp, nâu sòng chay lạt. Hình thứ 2 ở trang B1, em bé 8 tuổi Lam Nguyễn từ chùa Diệu Quang cháu là thành viên của đoàn lân Chùa Diệu Quang. Trang B8 với tấm hình thứ 3 về Tracy Nguyễn ở Elk Grove cùng với đưa con trai mang thùng lạt quỳên với tấm bảng Cứu Trợ TPB & QP , khi đi thùng trống, trở về thùng khá đầy với tiền lẻ.

Bài báo của ký giả Stephen Magagnini của Sacramento Bee chuyên chú các bài phóng sự các cộng đồng thiểu số ở Sacramento từ hơn 20 năm nay.

Nhà báo còn phỏng vấn ông Đỗ Thiện Thịnh, được biết ông Thịnh đã chi phí khoảng 2 triệu rưỡi Mỹ kim và ông bỏ công sức của mình ra xây dựng, nên giảm giá tiền thuê mướn rất nhiều, xây dựng 1 công trình quy mô trên 1 diện tích trên 12,000 Ft vuông với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Ngoài ra, ông Đỗ Thiện Thịnh còn phụ giúp công xây nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng, gần đôi diện với Trung Tâm SHCD ở đường Elder Creek. Ông Đỗ Thiện Thịnh còn bỏ công tiếp sức xây dựng một ngôi chùa khá rộng lớn và khang trang ở đường Power Inn.

Bạn bè của Đỗ Thiện Thịnh rất quý mến ông, Kỹ sư Phan Thế Hào nói với nhà báo là ông gọi Mr. Thịnh là Thị Trưởng của Little Saigon. Ông Thịnh là người đi làm, dựng lều, sân khấu ... luôn luôn là người đến sớm nhất, bắt tay ngay vào làm việc và đôn đốc các nhân công người Mỹ hoàn thành công việc nhanh nhứt. Khi mọi người ra về, ông Đỗ Thiện Thịnh là người ra về cuối cùng. vân vân và vân vân...vì ông là người chịu trách nhiệm nhiều nhứt.

KẾT LUẬN:

Chịu cực khổ và tay nghề cao đủ các thứ nghề: thợ điện, thợ hàn, thợ đồ xi măng, làm nhà, công rãnh, làm thang lầu... biết nhiều nghề quá cho nên ông Thịnh là nhà triệu phú mà vẫn luôn cực, không có thì giờ đi du lịch hay đi xa... Đó cũng là cái nghiệp, người có tiền mà vẫn phải chịu cực nhọc, lo nhiều vì đó là tính "mình vì mọi người", không lo cho bản thân mình, cứ thả trôi theo dòng thời gian và dòng đời phiêu bạt nổi trôi, miễn sao người khác vui là ông Thịnh vui rồi.

Cũng nhờ ông Đỗ Thiện Thịnh quyết tâm cứu giúp TPB và QP/VNCH hiện còn sống lầm than, đau khổ, bịnh tật ở quê nhà, ông dành độc quyền cho Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh bán bia gây quỹ, năm nay bán bia nhiều và quây cổ nhạc cũng như quây bán sản phẩm đan gây quỹ cho TPB, người viết ước tính chắc cũng xấp xỉ trên dưới \$10,000.

Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ/VNCH Sacramento, thay mặt các gia đình thụ hưởng vô cùng cảm ơn ông bà Đỗ Thiện Thịnh và xin tặng ông bà 1 bó hoa hồng thắm trong ngày Xuân chan hòa tình thương của người Việt chúng ta.@

Trần Văn (Xin lỗi vì thời gian tính và trong người không được khỏe nên tôi thiếu sự tâm hình cũng như "có mượn" đôi chỗ bài viết cũ - xin độc giả thông cảm).

Sacramento ngày 03.03.2015

Email: tranvannga35@gmail.com Tel:916.427.6638